



๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานข้อมูลการจัดบริการสาธารณะตามตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๖๘๗

ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบรายงานข้อมูลการจัดบริการสาธารณะตามตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีความเห็นว่าการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ใช้ชุดตัวชี้วัดพื้นฐานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการจัดบริการสาธารณะตามตัวชี้วัด จึงเห็นสมควรมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำชุดตัวชี้วัดดังกล่าวไปวางแผนจัดทำโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจักได้ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานำชุดตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชา โฆษาศิวิไลซ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวนันท์พัฒน์ พรหมรักษา



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 5977
วันที่ 31 ม.ค. 2568
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

ที่ นร ๐๑๐๗/๖๘๗

๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานข้อมูลการจัดบริการสาธารณสุขตามตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. QR Code รายงานข้อมูลการจัดบริการสาธารณสุขตามตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำ
๒. QR Code ชุดตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณสุขของ อปท.

ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีมติให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณสุขของ อปท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีการประสานการดำเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณสุขตามชุดตัวชี้วัดการจัดบริการสาธารณสุขจำนวน ๘ ด้าน ในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณสุขของ อปท. ทางระบบออนไลน์ พร้อมทั้งจัดทำรายงานข้อมูลการจัดบริการสาธารณสุขตามตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำของ อปท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว และมีความเห็นว่าการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณสุขของ อปท. ในระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ใช้ชุดตัวชี้วัดพื้นฐานที่ อปท. ต้องดำเนินการ และ อปท. ให้ความสำคัญในการจัดบริการสาธารณสุขตามตัวชี้วัด จึงเห็นสมควรมอบหมายให้ อปท. นำชุดตัวชี้วัดดังกล่าวไปวางแผนจัดทำโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. และควรมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในการนี้ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานแจ้งให้ อปท. พิจารณานำชุดตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำดังกล่าวไปดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมกับบริบทของ อปท. ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของ อปท. และรายงาน ก.ก.ถ. ทราบในโอกาสต่อไป ซึ่งรายละเอียดรายงานข้อมูลการจัดบริการสาธารณสุขและชุดตัวชี้วัดดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

เลขรับ 1163

วันที่ 31 ม.ค. 2568

เวลา.....

(นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๐๘, ๔๖๒๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban@opm.go.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ QR Code รายงานข้อมูลการจัดบริการสาธารณสุขตามตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

